



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  
หัวหน้างานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนา  
และบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์  
และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เพื่อให้ได้มา  
ซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าว และให้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณา นั้น

บัดนี้ ได้ครบระยะเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อตามประกาศฯ แล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ  
จึงได้ประชุมเพื่อพิจารณาคณะผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อและพิจารณากลับกรองใบสมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เมื่อวันที่  
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีมติให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยกำหนด  
ให้ผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์การบริหารงานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (PowerPoint Slide)  
และเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม OSM2 ชั้น ๒  
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดดังนี้

ผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาและบริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียงลำดับตามตัวอักษร) *		
ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	กำหนดเวลานำเสนอ
๑	นายกฤตภาส ทองตัน	ประมาณ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๒๐ น.
๒	นายปริญญา นรินทร์	ประมาณ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๕๐ น.
๓	นายวิกรศักดิ์ รักหนู **	ประมาณ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๒๐ น.
๔	นางสมสุข นาคะพัฒนกุล	ประมาณ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๑.๕๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชวีร์ สีสระวัฒน์)

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

หมายเหตุ \*ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ ประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที

\*\* ให้ยื่นหลักฐานคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีผลคะแนนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนด  
เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  
ก่อนหรือภายในวันนำเสนอวิสัยทัศน์ หากไม่มีเอกสารดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาฯ ขอสงวนสิทธิ  
ในการเข้ากระบวนการสรรหา